

วิทยุสื่อสาร

ความเร่งด่วนที่สุดที่ บร ๐๐๒๑/ว.พ.๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๖:๓๕ น.
จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
ถึง ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ นายอำเภอ ทุกอำเภอ
นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง และนายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด

ข้อความ

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "พายุคลื่นแม่กิ" ฉบับที่ ๑ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น.
แจ้งว่าพายุไต้ฝุ่นคลื่นแม่กิ (kalmaegi) ได้เคลื่อนตัวผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนแล้ว
และเมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. วันที่ (๑๕ ก.ย.๕๗) มีศูนย์กลางอยู่ห่างจากเกาะไหหลำประมาณ ๘๐๐ กิโลเมตร
มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ ๑๒๐ กม./ชม. กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตก ด้วยความเร็วประมาณ ๓๐ กม./ชม.
คาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนที่ไปยังเกาะไหหลำ ประเทศจีน และจะขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ในวันที่ ๑๗ ก.ย.๕๗
ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ ในช่วงวันที่ ๑๖ - ๑๘ ก.ย.๕๗
โดยเฉพาะในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าว
ระวังอันตรายจากฝนตกหนักไว้ด้วย

เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาวัยอันเกิดจากฝนตกหนัก ซึ่งอาจสร้างความเสียหาย
ให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน บ้านเรือนโรงเรียน พืชผลทางการเกษตรของเกษตรกร ในระยะนี้ (๑๖-๑๘ ก.ย.๕๗)
จึงขอให้ส่วนราชการ อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการดังนี้

๑.๑ แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยทราบ เกี่ยวกับภัยอันเกิดจากพายุฝนฟ้าคะนอง
ลมกระโชกแรง และอาจมีลูกเห็บตก ให้เตรียมการป้องกันระมัดระวังอันตรายจากภัยธรรมชาติ ในระยะนี้ (๑๖-๑๘ ก.ย.๕๗)
โดยประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุกระจายเสียงประจำท้องถิ่น เสียงตามสาย หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและเครือข่ายวิทยุสมัครเล่น
สถานีโทรทัศน์และเคเบิลทีวีท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น อาสาสมัครในท้องถิ่น โดยให้ดูแลบ้านเรือนสิ่งก่อสร้างให้แข็งแรง
ติดตั้งกิ่งไม้ ระมัดระวังการใช้เครื่องมือสื่อสาร โทรศัพท์มือถือกลางที่โล่งแจ้งในขณะที่เกิดฟ้าคะนอง

๑.๒ ขอให้กำชับหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ติดตามตรวจสอบสิ่งก่อสร้างและป้ายโฆษณา
ที่ไม่แข็งแรง หากพบว่าไม่ปลอดภัยหรือติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยเคร่งครัด
และตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ รวมทั้งเส้นทางที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่อยู่ปฏิบัติงานเฝ้าระวัง
เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ ทั้งให้ใช้ประโยชน์จาก "มีสเตอร์เตือนภัย" ที่ประจำอยู่ในหมู่บ้านเสี่ยงภัย ช่วยแจ้งเหตุเตือนภัยด้วย

๑.๓ ดำเนินตามขั้นตอนของแผนป้องกันภัยฯ ของอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้สามารถช่วยเหลือประชาชน หากเกิดสถานการณ์ขึ้นในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที

๑.๔ หากเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ให้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นและ
ให้รายงานสถานการณ์ให้จังหวัดบุรีรัมย์ทราบทันทีเมื่อเกิดเหตุ ทางโทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข ๐๔๔๖๖ ๖๕๕๖-๙
และรายงานทุกระยะจนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุด

(นายเสรี ศรีหะไตร)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง รักษาการในตำแหน่ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์